

สรุปการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนราชการกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญของการประชุม มีประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ กพน. ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง” ของกรุงเทพมหานคร

ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มเติมจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมจำนวนกว่า ๒๓๖ จุด ที่กรุงเทพมหานครกำลังจะดำเนินการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

๒. การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานสรุปภาพรวมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

๒.๑ การเตรียมการก่อนวันงานพระราชพิธีฯ กรมศิลปากรอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ การปฏิสังขรณ์ราชรถจำนวน ๕ คัน พระยานมาศสามลำคาน และเกรินบันไดนาค สำหรับใช้ในขบวนพระราชพิธี โดยมีเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐

๒.๒ การจัดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ กองทัพอากาศที่ ๑ ได้จัดทำแผนการดำเนินการในการจัดริ้วขบวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ด้านงานพระราชพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำนักราชวังได้จัดทำร่างหมายกำหนดการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เสร็จแล้ว โดยในเบื้องต้นกำหนดให้ดำเนินการรวม ๕ วัน โดยมีกิจกรรมดังนี้

หมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐	- พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐	- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐	- พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐	- การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐	- พระราชพิธีจัดเลี้ยงพระสงฆ์ และอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นบรรจุและประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และอัญเชิญพระสรีรางคารไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ทั้งนี้ ร่างหมายกำหนดการดังกล่าว อยู่ระหว่างสำนักราชวังนำขึ้นทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทรงพระราชวินิจฉัย

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้การจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มี ข้อสั่งการเน้นย้ำการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กพน. ดังนี้

๑) ให้กรุงเทพมหานครดูแลสภาพภูมิทัศน์และต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยให้ดำเนินการถอนตะปูที่ใช้ตอกสายไฟฟ้าและสายสื่อสารออกทั้งหมด และประสานการไฟฟ้าในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโดยอาจปักเสาชั่วคราว ซึ่งจะต้อง ออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมด้วย

๒) ให้ กพน. ดูแลเรื่องสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเส้นทางที่ริ้วขบวนพระบรมศพ เคลื่อนผ่านขอให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม รวมทั้ง ระบบไฟฟ้าขอให้ดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบทั้งในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในพระบรมมหาราชวัง

จากประเด็นข้อสั่งการดังกล่าวในข้างต้น ในส่วนของ กพน. ได้มีการชี้แจงให้ที่ ประชุมทราบว่า กพน. ได้ดำเนินการปรับปรุงโดยนำสายไฟฟาลงดินทั้งหมดแล้ว ส่วนที่ติดตั้งบนต้นมะขาม เป็นระบบสายสื่อสารซึ่งมีได้อยู่ในความรับผิดชอบของ กพน. สำหรับการจัดวางระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ได้มีการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าในบริเวณรอบพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง บริเวณพระบรมมหาราชวังและพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงไว้พร้อมแล้ว รวม ๔ จุด เป็นโครงข่าย Network ที่สามารถจ่ายไฟทดแทนได้ทันทีกรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ รวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าสำรอง ในบริเวณพระบรมมหาราชวังด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้า - นครหลวงที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

สุดท้ายนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ได้กล่าว ขอบคุณ กพน. ที่ได้ให้การสนับสนุนดูแลติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรมหาวิหาร โดยดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ จนถึงปัจจุบันก็ยังให้การ สนับสนุนด้วยดีตลอดมา

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.

กองสารสนเทศด้านบริหาร ฝ่ายแผนกลยุทธ์
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๔๗๐ มท. ๕๐๕๘๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๕๙๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรายการประชุมได้ที่ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๐๐๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนมาก
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๙๗



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคง แบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>๑. สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑.๑ การดำเนินการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่โปร่ง”</p> <p>กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่โปร่ง” ด้วยการประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ให้สำรวจจุดเสี่ยง และจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า มีทั้งหมด ๒๓๖ จุด จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพื่อลดโอกาสในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นหรือเอกชนได้ประสานขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนดำเนินการแล้วเช่นกัน</p> <p>๑.๒ กระทรวงพาณิชย์ปรับแผนการส่งออกข้าวในปี ๒๕๖๐ เพิ่มเป็น ๑๐ ล้านตัน</p> <p>กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาดข้าวไทย ในตลาดต่างประเทศปี ๒๕๖๐ ใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันการส่งออกข้าว ในปีนี้ให้ได้ปริมาณ ๑๐ ล้านตัน หลังจากที่ทำได้ในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙.๘ ล้านตัน แยกเป็นการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G๒G) จำนวน ๑ ล้านตัน และขายโดยภาคเอกชนอีก ๘ ล้านตัน หลังจากตลาดมีความต้องการข้าวเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าแนวโน้มราคาจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งการขายข้าวแบบ G๒G จะมีการเร่งเจรจาซื้อขายเพิ่มเติมกับจีน ไปประมุขชายที่ฟิลิปปินส์ และจะเจรจายขายกับประเทศอื่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกกลางด้วย ส่วนอีก ๙ ล้านตันจะเป็นการส่งออกโดยภาคเอกชนซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุน ในการนี้ หากบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้ไทยกลับมาสถิติส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ ๑ ของโลกอีกครั้ง</p> <p>๑.๓ สถานการณ์ความต้องการแรงงานในปัจจุบัน</p> <p>กรมการจัดหางานระบุว่า เดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีความต้องการแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมจากนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนถึง ๓๐,๖๔๕ อัตรา และมีความต้องการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานที่ทำ MOU จัดหาแรงงานกับกรมการจัดหางานอีกจำนวน ๕๗,๘๔๒ อัตรา โดยประเภทงานที่ภาคอุตสาหกรรม ต้องการมาก ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต พนักงานบริการ พนักงานขาย เสมียน และช่างเทคนิค ด้านวุฒิการศึกษาที่ต้องการมากที่สุดคือระดับ ปวช./ปวส. รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๔ การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึมือกับกรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) สถาบันไทย - เยอรมัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึมือกับกรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราชขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จ. ระยอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ รองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยในปี ๒๕๖๐ ได้กำหนด เป้าหมายพัฒนาแรงงานรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน จากปัจจุบัน ที่ผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า ๗๐,๐๐๐ คน</p> <p>๒. ด้านการต่างประเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ถอนฟ้อง นักสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่รายงานกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ หัวปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จากกรณีที่รัฐบาลไทยโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) ได้ถอนฟ้องนักสิทธิมนุษยชน ที่เผยแพร่และกล่าวหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) ได้ออกมาแสดงความชื่นชมต่อกรณีดังกล่าว และขอเรียกร้องให้ทางการไทยถอนฟ้องนักสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ ที่รายงาน สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม UNOHCHR ยังคงแสดงความผิดหวัง ในกรณีที่มีสถานะติบัญญัติแห่งชาติไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ซึ่ง เลขาธิการกรมสิทธิมนุษยชนวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ชี้แจงผ่านสำนักข่าว บีบีซีไทยว่า เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น อย่างรอบด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย จึงได้ส่งกลับให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาให้รอบคอบก่อน</p> <p>กรุงเทพมหานคร (พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร) การดำเนินโครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง” ไม่ได้ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตพัฒนาจุดเปลี่ยว และ ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ดูแลพื้นที่ รกร้างว่างเปล่า และมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง ร่วมการไฟฟ้านครหลวง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑. การดำเนินการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง” นำเรียนการดำเนินการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง” ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียดข้อมูลการแบ่งประเภทพื้นที่ จำนวนจุดที่ดำเนินการ ปรับปรุงหรือ ดำเนินการอะไรบ้างในแต่ละสำนักเขต ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึกรวมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช ให้ติดตามเรื่องกฎหมาย EEC และศึกษาเพิ่มเติมว่า มท. มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	สพจ.สป.
<p>รายงานการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ มท.</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ มท. และ กทม.</p> <p>๑. การเตรียมการก่อนวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ</p> <p>๑.๑ ด้านการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ</p> <p>จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นที่ มท. สามารถเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ การจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่พระเมรุมาศ การใช้ต้นดาวเรืองสีเหลือง อันเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพและของพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ ตกแต่งทั่วไปด้วยทนแดด ทนฝนได้ ทั้งนี้ กทม. และจังหวัดต่าง ๆ สามารถเพาะพันธุ์ได้โดยสะดวก และมีราคาย่อมเยาเพื่อประดับทั่วประเทศในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๑.๒ การตอกตะปู พาดสายไฟไปตามกิ่งต้นไม้ชาม ควรจะพิจารณาจัดหาวิธีเพื่อนุรักษ์ต้นไม้ชามซึ่งล้วนมีอายุเก่าแก่</p> <p>๑.๑.๓ การทำพันธุกรรมต้นไม้ชามก่อนที่จะเคลื่อนย้ายบางต้นออกไปเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศและปริมณฑล ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสวนพระองค์ สวนจิตรลดา และสวนนงนุช ซึ่ง กทม. สามารถช่วยดำเนินการในการฟื้นฟูสภาพดินและต้นไม้ชามได้</p> <p>๑.๑.๔ กองวัสดุโดยรอบต้นไม้ชาม การตอกตะปู และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณต้นไม้ชาม ควรมีเสาสำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะ</p> <p>ทั้งนี้ กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กำหนดดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ ศิลปกรรมประดับพระเมรุมาศและงานปราณีตศิลป์ การก่อสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ กำหนดแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราราชรถ ราชรถน้อย ๓ พระองค์ ราชรถปืนใหญ่ พระที่นั่งราชนทรยาน พระที่นั่งราชนทรยานน้อย พระยานมาศสามลำคาน เกรินบันไดนาถ โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก การดำเนินการกำหนดแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ ด้านการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ โดยกองทัพอากาศที่ ๑ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ได้มีการวางแผนการซักซ้อมเรียบร้อยแล้ว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๔ ด้านพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ</p> <p>๑.๔.๑ การเตรียมห้องน้ำ ถังขยะ สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ทั่วถึงและเพียงพอ</p> <p>๑.๔.๒ ร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ โดยสำนักพระราชวังได้จัดทำร่างหมายกำหนด จำนวน ๕ วัน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย</p> <p>๑.๔.๓ การเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>๑.๔.๔ ชูมถวายดอกไม้จันทน์ ภาพประดับชูมถวายดอกไม้จันทน์ อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ และภาพพระบรมโกศประดับชูมถวายดอกไม้จันทน์</p> <p>๑.๔.๕ การติดตั้งชูมและการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ซึ่ง มท. ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการในส่วนกลาง และภูมิภาค แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑) การติดตั้งชูม ได้แก่ ส่วนกลางโดย กทม. ส่วนภูมิภาคโดยจังหวัดและอำเภอ</p> <p>๒) การเตรียมดอกไม้จันทน์ของประชาชน เชิญชวนจิตอาสาจัดทำดอกไม้จันทน์ ประชาชนนำดอกไม้จันทน์ร่วมพิธี และส่วนหนึ่งหน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดเตรียมไว้</p> <p>๓) การจัดระเบียบประชาชนขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านพิธีการและจัดระเบียบประชาชนขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ โดยเจ้าหน้าที่ประสานงานการเข้าออกของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p> <p>๔) การรวบรวมดอกไม้จันทน์ รวบรวมดอกไม้จันทน์จากทุกสำนักงานเขต ทุกจังหวัด และอำเภอ และในต่างประเทศ แห่งละ ๑ ช่อ โดยจัดส่งไปรวมไว้ที่ กทม. เพื่อนำไปยังหอเปลื้อง รวมทั้งกำหนดวันและสถานที่สำหรับเผาดอกไม้จันทน์</p> <p>๑.๔.๖ แผนการดูแลรับรองประชาชน</p> <p>๑) แผนการดูแลประชาชน มีการวางแผนบริหารจัดการเน้นให้ความสำคัญกับการดูแลรับรองประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม ที่พักคอย การแพทย์ การให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการห้องสุขา และความรู้สึกของประชาชนให้เหมือนอยู่ร่วมในพิธีเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>๒) การกำหนดกลุ่มบุคคลเข้าร่วมในงานพระราชพิธี บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะจัดทำบัตรเชิญส่งถึงบุคคลต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมในการพระราชพิธีจำนวน ๗,๕๐๐ คน โดยจะขอความร่วมมือให้เดินทางไปกลับเป็นหมู่คณะ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>๓) การเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคควรกำหนดระบบการแจ้งเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตามจุดต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การดำเนินการในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ส่วนกลาง (มณฑลพิธี) มีจำนวน ๕ วัน สำนักพระราชวัง และสำนักพระราชเลขานุการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>๒.๑ ส่วนภูมิภาค (จังหวัด และอำเภอ) ดำเนินพิธีตรงกับวันที่ ๒ ของส่วนกลาง ได้แก่ จัดพิธีถวายดอกไม้พุ่มส่วนกลาง และเผาดอกไม้จันทร์ ณ สถานที่จังหวัด และอำเภอกำหนด</p> <p>๓. การดำเนินการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ</p> <p>การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเครื่องประกอบพระเมรุมาศด้านช่างสิบหมู่ และชมความงดงามของสิ่งปลูกสร้างและส่วนประกอบทั้งหลายที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ โดยดำเนินการจัดนิทรรศการเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย</p> <p>๔. การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๔.๑ การเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมตั้งแต่สวรรคต โดยให้จังหวัด และอำเภอ รายงานตามระยะเวลา</p> <p>๔.๒ การแจ้งจังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การฝึกทำดอกไม้จันทร์/พิธีถวายดอกไม้จันทร์/การจัดนิทรรศการ/การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ/การติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ /การแจกจ่ายแผ่นพับพระราชประวัติ/ การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อ มท. ทราบความชัดเจนจะแจ้งรายละเอียดแนวทางดำเนินการไปยังภูมิภาคอีกครั้ง</p> <p>๕. การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๕.๑ การติดตั้งชุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน รวม ๙๖ ชุ้ม ได้แก่ บริเวณใกล้เคียงปริณทลพิธีท้องสนามหลวง สี่มุมเมือง ตามแนวถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก หลานหลวง นครสวรรค์ วัดอินทรวิหาร วัดมหารณพารามวรวิหาร วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น</p> <p>๕.๒ การเตรียมดอกไม้จันทร์ จัดเตรียมจำนวน ๓ ล้านดอก โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์มอบให้โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัด โดยขอจิตอาสาเข้าร่วมจัดทำ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้มาเข้าร่วมพิธีโดยนำดอกไม้จันทร์มาเองคนละ ๑ ดอก</p> <p>๕.๓ แผนการดูแลรับรองประชาชน</p> <p>๕.๓.๑ กำหนดจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประจำทุกชุ้มถวายดอกไม้จันทร์ วัดที่ดำเนินการซึ่งอาจขอความร่วมมือประชาชน จิตอาสาจัดโรงทาน นำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายผู้เข้าร่วมพิธี</p> <p>๕.๓.๒ สุขา และที่ทิ้งขยะ</p> <p>๑) บริเวณใกล้เคียงปริณทลพิธีสนามหลวง เตรียมให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ขอความร่วมมือห้างร้าน บ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณชุ้มถวายดอกไม้จันทร์เปิดบริการห้องสุขา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) บริเวณวัด โรงเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบ ดุสิต และเขต สัมพันธวงศ์</p> <p>๕.๓.๓ จัดที่พักคอย ห้องรับรอง ห้องประชุมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียนที่อยู่บริเวณชุกชุมถวายดอกไม้จันทน์ ดำเนินการติดตั้งที่นั่งเพิ่มเติม</p> <p>๕.๓.๔ จัดหน่วยแพทย์ประจำทุกชุม และเส้นทางบริเวณใกล้เคียง ปริณชิตพิธีสนามหลวง</p> <p>๕.๓.๕ จัดเตรียมแผ่นพับ หนังสือที่ระลึกสำหรับแจกประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การเตรียมจัดชุกชุมถวายดอกไม้จันทน์</p> <p>๑.๑ จัดทำรายละเอียดการติดตั้งและการจัดชุกชุมถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ และการประดับชุกชุม</p> <p>๑.๒ กทม. จัดทำข้อมูลจำนวนชุกชุม สถานที่ที่ดำเนินการในส่วนกลาง นำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑.๓ จัดทำรายละเอียดการจัดเตรียมดอกดาวเรือง หน่วยงานใดรับผิดชอบ/ จำนวน/ช่วงเวลาที่ใช้เพื่อเตรียมการเพาะล่วงหน้า ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ทั้งนี้ การเตรียมการให้พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย</p> <p>๒. มอบ ยผ. และโยธาธิการ ฯ จังหวัด เมื่อได้รายละเอียดเรื่องแบบชุกชุม และ พระบรมฉายาลักษณ์ ให้เตรียมการออกแบบชุกชุม ๓ ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และ รูปแบบการตกแต่งให้เหมาะสมกับบริบทสถานที่ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค</p> <p>๓. การอนุรักษ์ต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวง การพาดสายไฟ กฟน. ควรออกแบบ เสาค้ำคร่าวให้มีความกลมกลืน ความมั่นคง ปลอดภัย และไฟไม่รั่ว รวมถึงประเด็น การรื้อย้ายสายสื่อสาร ให้ชี้แจงประเด็นการพาดสายไฟในโอกาสที่เหมาะสม</p> <p>๔. การดูแลบำรุงรักษาต้นมะขาม และจัดทำข้อมูลการทำพันธุกรรมก่อน เคลื่อนย้ายบางต้นออกไปเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศและปริณชิต ถ้ามีการย้ายหรือ เพาะเนื้อเยื่อ รายงานรายละเอียดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p>๕. ข้อมูลห้องน้ำ/ถังขยะ สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวงว่ารองรับจำนวนคนได้เท่าไรและจัดให้มีบริการบริเวณใดบ้าง</p> <p>๖. การจัดเตรียมแผนการรองรับประชาชนบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ ชุกชุมถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง ๕๐ เขตใน กทม. ประเมินจำนวนคนที่สามารถรองรับได้ ในแต่ละจุด การวางแผนเส้นทางเข้าออก การสัญจร การบริหารจัดการห้องน้ำ ขยะ และประสาน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ขสมก. วางแผนเส้นทาง จราจรโดยรอบมณฑลพิธี</p> <p>๗. การจัดสรรงบประมาณการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พิธีเผา ดอกไม้จันทน์ การจัดชุกชุมถวายดอกไม้จันทน์ การจัดทำดอกไม้จันทน์ ควรแยก กิจกรรมที่ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาของ ประชาชนโดยใช้พระราชรัฐในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันเพื่องานนี้</p>	<p>กก.สป./กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กก.สป./กทม. จังหวัด</p> <p>ยผ./กก.สป./ กทม.</p> <p>กฟน.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม./กก.สป./ สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๘. ข้อมูลรายชื่อวัด /สถานที่ที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ทำแบบแปลนและผังบริเวณ ให้เห็นภาพงานพิธีฯ ชัดเจนเนื่องจากเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์</p> <p>๙. การเตรียมดอกไม้จันทน์ของสำนักงานเขต จังหวัด และอำเภอ ซึ่งต้องรวบรวมแห่งละ ๑ ช่อ ให้ ปมท. แจงให้ภูมิภาครับทราบ และควรกำหนดรายละเอียด ให้มีผู้ออกแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือแต่ละภาคจะออกแบบตามบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่รูปแบบต้องเป็นไปในทางเดียวกัน พร้อมระบุชื่อเขต จังหวัด และอำเภอ</p> <p>๑๐. การดำเนินงานของจังหวัด ต้องบริหารจัดการให้ประชาชนในภูมิภาคได้เข้าร่วมกิจกรรม และรับรู้ถึงบรรยากาศ ให้ออกแบบกิจกรรม เช่น การถ่ายทอดพระราชพิธีเพื่อประชาชนได้ร่วมชม หรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพิธีในส่วนกลาง โดยให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ ใช้แนวทางประชารัฐในการจัดกิจกรรม</p> <p>๑๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชพิธีส่วนกลาง และมีการเตรียมการล่วงหน้า</p> <p>๑๒. การคัดกรองบุคคล การจัดระเบียบสุนัข แมวจรจัด และสัตว์เลื้อยบริเวณมณฑลพิธี และปริมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต้องกำหนดโซนนิ่ง และชี้แจงประชาชนที่อาศัยโดยรอบในการควบคุมสัตว์เลื้อย</p> <p>๑๓. วางแผนบริหารเส้นทางที่อยู่ในรั้วขบวนทั้งหมด ต้องเตรียมการอย่างไร เช่น บริเวณวัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ต้องปรับปรุงทางกายภาพอย่างไรบ้าง / เส้นทางคมนาคม / แม่น้ำลำคลอง</p> <p>๑๔. ระบบไฟฟ้าที่สามารถรับรองได้สูงสุดในเขตมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ประสานหน่วยงานจัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารโดยรอบมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง วัดที่ดำเนินพระราชพิธี และเส้นทางที่รั้วขบวนผ่าน</p> <p>๑๕. การนำเสนอครั้งต่อไป ให้เสนอกิจกรรม แผนการบริหารจัดการตามกำหนดระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และผังพื้นที่อย่างละเอียด</p> <p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณ กพน. ที่ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าบริเวณรอบวัดราชบพิธฯ ได้เป็นอย่างดี และ กทม. ที่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบวัดราชบพิธฯ ได้อย่างสวยงาม</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) ขอรับแนวทางไปดำเนินการ เมื่อมีความชัดเจนแล้ว จะเร่งประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อแนะนำการปฏิบัติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งจัดทำข้อมูลคำแนะนำเป็นรูปเล่มส่งไปให้ภูมิภาค เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น</p>	<p>กก.สป.</p> <p>กก.สป./กทม. จังหวัด</p> <p>กก.สป./กทม. จังหวัด</p> <p>กก.สป./กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กก.สป./กทม.</p> <p>กพน.</p> <p>กก.สป./กทม./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กก.สป.</p>
<p>ความคืบหน้าโครงการ คลองลาดพร้าว</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวราสนา ศิลป์เบญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ)</p> <p>สืบเนื่องจากมหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดจากปัญหาการบุกรุกแนวเขตคลองสาธารณะ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยให้ มท. และ กทม. ร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุกและ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กำหนดให้คลองลาดพร้าวและคลองสองเป็นโครงการนำร่องในการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหาการรुक้าแนวเขตคลองสาธารณะ</p> <p>กทม. ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ความยาวประมาณ ๔๕.๓ กิโลเมตร จำนวนเสาเข็ม ๖๐,๐๐๐ ต้น ผลการดำเนินการจนถึงปัจจุบันสามารถตอกเข็มได้ ๗,๕๓๒ ต้น ความยาว ๕.๙๐ กิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ ๙.๘๘ ประกอบด้วย</p> <p>๑. แนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่มีบ้านประชาชนรูก้า ความยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร (รับผิดชอบโดย กทม.) โดยเป็นบ้านเรือนหลังใหญ่ที่บางส่วนปลุกรูก้าแนวเขตสาธารณะ ซึ่งทราบแนวเขตที่ดินและมีการเจรจาเพื่อรื้อถอนรื้อว โครงสร้างของอาคารส่วนที่รูก้าแนวเขตคลองแล้วประมาณ ๘ กิโลเมตร ดำเนินการตอกเข็มได้ ๖,๐๑๑ ต้น ความยาว ๔.๗๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นที่ปรึกษา และมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน</p> <p>แนวทางการดำเนินการ คณะกรรมการกำกับและติดตามการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุริมคลองลาดพร้าว ประกอบด้วยกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินในการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. แนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่ชุมชนรูก้า ๕๐ ชุมชน ความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร</p> <p>สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันรื้อย้ายชุมชนได้จำนวน ๗ ชุมชน และสามารถตอกเสาเข็มได้ ๑,๕๒๑ ต้น ความยาวประมาณ ๑.๒๐ กิโลเมตร</p> <p>แนวทางการดำเนินการ เจรจารื้อย้ายชุมชนระหว่างการก่อสร้าง และการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางภาษีกับประชาชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ผู้เช่า/ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากราชพัสดุ)</p> <p>เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ มท. และ กทม.หารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการรื้อย้ายบ้านที่ปลูกยื่นออกมาจากริมคลอง และหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับประชาชนเพื่อที่จะตอกเสาเข็มต่อไปได้ โดยกำหนดความเร่งด่วนให้ชัดเจนว่าภารกิจใดจะดำเนินการก่อนหลัง ๒. ให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินโครงการ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ กทม. ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนย้ายบ้านที่ปลุกрукล้าดังกล่าวในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมคลองลาดพร้าว โดยมีพื้นที่ริมคลองที่อยู่นอกแนวก่อสร้างเขื่อน ๓๙๒,๗๐๐ ตารางเมตร (เป็นข้อมูลเบื้องต้น อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์ตรวจสอบจำนวนพื้นที่) แบ่งเป็น</p> <p>๑. จัดเป็นที่อยู่อาศัย ๓๖๕,๘๐๐ ตารางเมตร (คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๑๕) ได้แก่ จัดที่อยู่ในแนวราบ จัดที่อยู่อาศัยในแนวราบผสมอาคารแนวดิ่ง</p> <p>๒. พื้นที่ส่วนกลาง ๒๖,๙๐๐ ตารางเมตร (คิดเป็น ร้อยละ ๖.๘๕) ได้แก่ พื้นที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง อาคารส่วนกลางของชุมชน พื้นที่สีเขียวของคลอง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนโดยเฉพาะในส่วนที่มีบ้านประชาชนรูกล้าความยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับส่วนที่เป็นการรูกล้าของชุมชน ให้พิจารณาการรื้อย้ายบ้านที่รูกล้าซึ่งอยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน จำนวน ๒,๘๐๐ คริวเรือนเป็นลำดับแรก เพื่อให้การต่อเสาค้ำมีความคืบหน้า</p> <p>๒. ให้ กทม. นำประเด็นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑ ไปหารือในที่ประชุมการกำหนดแนวทางการเคลื่อนย้ายบ้านรูกล้าในแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว และการขับเคลื่อนโครงการ ที่จะประชุมในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ได้ข้อยุติ แล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>กทม.</p>
<p>การดำเนินการจัดระเบียบ โรงแรม</p>	<p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>การดำเนินงานตามแผนควบคุมและกำกับการประกอบธุรกิจโรงแรม หลังจากที่ได้มีกฎกระทรวงออกมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่อนผันในเชิงขนาดต่าง ๆ ขณะนี้แต่ละจังหวัดได้สำรวจและรวบรวมรายงานมาแล้วทั้งหมด ๖๒ จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีโรงแรมที่เข้าข่ายตามกฎหมายใหม่ที่จะต้องขออนุญาตตัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารทั้งหมด ๕,๔๔๙ แห่ง ซึ่งกรมการปกครองได้ออกหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดว่าให้ผู้ประกอบการยื่นขอตัดแปลงอาคารกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้มีการอนุมัติให้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อยื่นแล้วให้มาจดทะเบียนและดำเนินการให้เรียบร้อยและรวดเร็ว ในส่วนของอีก ๑๔ จังหวัด พยายามเร่งรัดดำเนินการ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานจัดระเบียบโรงแรมนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเกษฎา บุญราช)</p> <p>ให้กรมการปกครองเร่งรัดศึกษาปัญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย หากมีอะไรที่ขัดกับข้อเท็จจริง และจำเป็นต้องออกเป็นระเบียบ กฎหมาย ให้จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย</p>	<p>ปก.</p> <p>ปก.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การกำหนดแผนและแนวทางแก้ไขปัญหายั่งยืน	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. การดำเนินการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง</p> <p>กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้จัดประชุมเพื่อการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ภัยแล้งจากข้อมูลของหลายหน่วยงานประกอบกัน เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประสานครหลวง การประสานส่วนภูมิภาค ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) สรุปประเด็นการประชุมฯ ได้ดังนี้</p> <p>๑.๑ คาดการณ์ว่าฝนจะตกเร็วขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม แต่จะน้อยลงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม อาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อน้ำต้นทุนในระยะถัดไปได้</p> <p>๑.๒ เกิดภาวะน้ำเค็มรุกล้ำชัดเจนขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเร็วกว่าปกติ เนื่องมาจากปัจจัยของการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำขึ้นลง กระแสลม และคลื่นที่ก่อตัวในทะเล ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ ค่าความเค็มในสถานีสูบน้ำสำแล ได้รับผลกระทบ ๖ ครั้ง มีค่าความเค็มของน้ำเกินมาตรฐาน ๐.๕ - ๐.๘ กรัมต่อลิตร</p> <p>๒. การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)</p> <p>เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) กับพื้นที่เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการประชุม บกปภ.ช. เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และพิจารณาแก้ปัญหา จัดการในภาวะฉุกเฉินต่อไป</p> <p>การประสานครหลวง (นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง)</p> <p>การประสานครหลวงได้รับแจ้งจากจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากภัยแล้งมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้การประสานครหลวงได้ช่วยเกษตรกรและชาวบ้านของจังหวัดนนทบุรี โดยได้มีการผันน้ำคุณภาพดีจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เป็นน้ำทางฝั่งตะวันตก มีการเตรียมจุดจ่ายน้ำที่สำคัญ ๗ จุด รวมทั้งสาขาที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกด้วย ทั้งนี้ได้มีการลดค่าน้ำ ๔ เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นอัตราคงที่ คือ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรแรก คิดที่ ๘.๕๐ บาท และลูกบาศก์เมตรที่ ๕๑ ขึ้นไปไม่จำกัดจำนวนคิดที่ ๑๐.๕๐ บาท เป็นอัตราคงที่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ปรับรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ให้รายงานเฉพาะจุดที่มีปัญหา ต้องมีข้อมูลว่าถ้าพื้นที่ไหนไม่มีน้ำ จะต้องมีเตรียมน้ำจากที่ไหนมาสำรอง หรือจะต้องเป็นพื้นที่เตรียมประกาศภัย และแยกเป็นน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร</p> <p>๒. น้ำเพื่อการเกษตรต้องแบ่งเป็นพื้นที่ และให้มีการออกแบบการนำเสนอ เช่น แยกเป็นแห่ง อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน และต้องมีข้อมูลว่าถ้าพื้นที่ไหนไม่มีน้ำ จะต้องมีเตรียมน้ำจากที่ไหนมาสำรอง หรือจะต้องเป็นพื้นที่เตรียมประกาศภัย</p>	ปภ. ปภ.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. กำกับการบริหารจัดการน้ำ กปน. และ กปภ. นอกเหนือจากช่วยเหลือให้บริการน้ำแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้ประสาน ปภ. และกรมชลประทาน โดยตรงอย่างใกล้ชิด หากคาดการณ์ว่าจะขาดแคลนน้ำล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขาดแคลนน้ำดิบของประปาสาขา</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>ข้อมูลน้ำต้นทุนให้แยกเป็นน้ำอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดต่าง ๆ จะรายงานเข้ามา และสามารถที่จะนำเรียนข้อมูลได้น้ำที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น น้ำอุปโภค – บริโภค จะใช้ได้ถึงเดือนไหน และจุดไหนที่สามารถเสริมได้ รวมไปถึงน้ำที่ใช้สำหรับทำการเกษตร</p>	กปน./กปภ.
<p>ความคืบหน้าการแก้ไข ปัญหาผักตบชวา</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป้าหมายในการกำจัดและจัดเก็บผักตบชวา ๖,๒๐๕,๓๕๕ ตัน ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐) ดำเนินการเก็บได้ ๗,๑๕๖,๖๙๗ ตัน จากการสำรวจยังมีปริมาณผักตบชวาคงค้างอยู่ในแหล่งน้ำ คาดการณ์ว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคม จะจัดเก็บผักตบชวาที่เหลือคงค้างอยู่อีกประมาณ ๑ ล้านตัน ให้แล้วเสร็จ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษผักตบชวา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินมาตรการกำจัดและจัดเก็บผักตบชวาไปแล้วในกลุ่มน้ำขนาดเล็ก กระทรวงมหาดไทยได้วางแผนปฏิบัติแล้ว ผ่านกลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้นโยบายให้ใช้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในผลงาน ทั้งนี้อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>พิจารณาเสนอของบกลาง งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดหาเรือในการจัดเก็บผักตบชวาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ยผ./ สบจ.สบ.</p>
<p>การดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรม</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด)</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในภาพรวมทั้งประเทศทั้ง ๗๖ จังหวัด การกิจของศูนย์ดำรงธรรม นอกจากรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ยังรวมถึงการให้บริการเบ็ดเสร็จ บริการรับ - ส่งต่อ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>ช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศูนย์ดำรงธรรมมี ๕ ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ เข้ารับบริการด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรม ทางไปรษณีย์ ตู้ ป. ณ. ๑ ปณ. ๗. มหาตไทย กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ และดาวน์โหลด Application Spond</p> <p>ผลการดำเนินงานในภาพรวม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ รับเรื่องทั้งหมด ๓,๐๕๘,๖๙๘ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๓,๐๑๔,๒๑๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๕ โดยการจำแนกการให้บริการแต่ละด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับเรื่องทั้งหมด ๑๕๑,๐๑๐ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๖,๖๓๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๓ ทั้งนี้ ได้แบ่งเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรับเรื่องรวม ๙,๑๕๙ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๔๙๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๘ ๒. ด้านบริการเบ็ดเสร็จ รับเรื่องทั้งหมด ๒,๒๔๖,๗๔๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. บริการส่งต่อ รับเรื่องทั้งหมด ๖๖,๖๒๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๘,๔๙๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ ๔. ด้านบริการข้อมูล รับเรื่องทั้งหมด ๔๑๒,๕๑๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑๑,๘๔๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔ ๕. ด้านการบริการให้คำปรึกษา รับเรื่องทั้งหมด ๑๗๕,๐๕๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ๖. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า รับเรื่องทั้งหมด ๖,๗๕๘ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๔๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๑ <p>๒. เรื่องสืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานได้สำรวจเรื่องร้องเรียนที่ค้างพิจารณาของทุกหน่วยงาน ว่ามีเรื่องอะไรที่แก้ไขได้ยาก เพื่อสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยประมวลผล ๒ ปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเรื่องค้างพิจารณาทั้งหมด ๕,๖๘๐ เรื่อง ๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเรื่องค้างพิจารณาทั้งหมด ๑๓,๗๖๕ เรื่อง <p>ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับทุกจังหวัดให้ช่วยประเมินว่าเรื่องที่ค้างในระยะเวลา ๒ ปี มีเรื่องใดที่จังหวัดเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขได้ หรือแก้ไขได้ยาก โดยได้รับรายงานจากจังหวัดต่างๆ ในภาพรวมมีทั้งหมด ๑๐๘ เรื่อง ที่จังหวัดประเมินแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ฝากปลัดกระทรวงมหาดไทยดูเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม โดยให้แยกประเภทเรื่องออกมาให้ชัดเจน</p>	<p>ศตธ.มท./ สตร.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>คณะกรรมการบริหาร ราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ ปรองดอง (ป.ย.ป.)</p>	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>๑. การดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาค ในภารกิจของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนกลางมีกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ ระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน. จังหวัด) เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น รอบที่ ๑ ที่จังหวัด โดยมีรอง ผอ.รมน. (ฝ่ายทหาร) ร่วมกับปลัดจังหวัด เชิญกลุ่มภาคประชาสังคม ๔ กลุ่มในแต่ละจังหวัดมาให้ข้อคิดเห็นในกรอบ ๑๐ ประเด็นคำถาม กลุ่มบุคคลดังกล่าวประกอบด้วย</p> <p>(๑) นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มแกนนำมวลชน กลุ่มทุนที่เคยมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่</p> <p>(๒) กลุ่มนักวิชาการสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่</p> <p>(๓) ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหอการค้า</p> <p>สภาอุตสาหกรรม</p> <p>(๔) ผู้นำชุมชน ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มสาขาอาชีพ</p> <p>๒. กำหนดหัวข้อสำหรับ ๑๐ ประเด็นคำถาม ดังนี้</p> <p>๒.๑ ประเด็นการเมือง</p> <p>๒.๒ ประเด็นความเหลื่อมล้ำ</p> <p>๒.๓ ประเด็นข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๒.๔ ประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข</p> <p>๒.๕ ประเด็นสื่อสารมวลชน</p> <p>๒.๖ ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ</p> <p>๒.๗ ประเด็นการต่างประเทศ</p> <p>๒.๘ ประเด็นป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๒.๙ ประเด็นการปฏิรูป</p> <p>๒.๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>ทั้งนี้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานกำหนดคำถาม และจัดทำเอกสารแจกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด</p> <p>มท. ได้แจ้งรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดทราบ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดประชุมกับ ผอ.รมน. ภาค หรือแม่ทัพภาค เพื่อตกลงกันว่าจะดำเนินการอย่างไร ขณะนี้แต่ละจังหวัดได้ดำเนินการถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) จัดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ๕๙ จังหวัด จำนวน ๑๔๐ ครั้ง (ไม่ได้กำหนดว่าหนึ่งจังหวัดจัดได้กี่ครั้ง ให้ดูตามปริมาณภาคประชาสังคมทั้ง ๔ กลุ่ม กับขนาดของพื้นที่) ในการประชุมแต่ละครั้ง กอ.รมน. ได้กำหนดให้ กอ.รมน. จังหวัด และนายทหารจากหน่วยทหารพัฒนาในพื้นที่เป็นผู้จัดสรุป ๑๐ ประเด็น เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็ส่งสรุปไปยังสำนักการข่าวของ กอ.รมน. เพื่อสรุปความคิดเห็น เป็นร่างความเห็นร่วมกลับมาให้ระดับภาคจัดประชุมกลุ่มย่อยภาคละ ๑ ครั้ง เพื่อเชิญตัวแทนกลุ่มดังกล่าวมาคุยกันว่าสรุปใน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รอบที่ ๑ มีความเห็นประการใด และในรอบที่ ๒ นี้ เมื่อจัดครบ ๔ ภาคแล้ว กอ.รมน. ร่วมกับหน่วยทหารพัฒนาจะสรุปส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กับ กอ.รมน. ส่วนกลาง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้ก็ให้นำข้อมูลไปจัดทำร่างความเห็นร่วม ๆ ส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการ ๆ จัดทำร่างสัญญาประชาคม ๆ และกำหนดจัดเวทีสาธารณะต่อไป</p>	
เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ให้ความชัดเจนจาก ครม. ถึงแนวทางการจัดกิจกรรม</p> <p>๒. เรื่อง Data center ให้ ปค. กรม รสค. ในสังกัด มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า มท. จะต้องดำเนินการอย่างไร</p> <p>๓. การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จ. นครพนม ให้เตรียมการให้เรียบร้อย</p> <p>๔. ข้อสั่งการจาก ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการเครื่องมือเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ระหว่างจัดทำบัญชีสมุนไพรรักษาแล้ว จึงฝากให้ พช. ติดตามความคืบหน้า และเตรียมให้ประชาชนนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่</p> <p>๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ขณะนี้ ครม. เห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้เตรียมแจ้งหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้รู้กรอบในการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>กทม./ทุกจังหวัด</p> <p>ศสส.สป./สพจ.สป/ สนมสส./ทุกหน่วยงาน</p> <p>สตร.สป./ จ.นครพนม</p> <p>พช.</p> <p>สธ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.